
๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๑ 
การให้สัตยาบันข้อตกลงเขตการค้าเสรีเกาหลีใต้ – สหรัฐอเมริกา ยังไม่มีข้อยุติ 
 รัฐบาลเกาหลีใต้ได้รับความกดดันเพ่ิมขึ้นจากกรณีการด าเนินการให้สัตยาบันข้อตกลงเขตการค้าเสรี
ระหว่างเกาหลีใต้ – สหรัฐอเมริกา 
 นายฮง จุนโพ ตัวแทนพรรคฮันนารา เปิด เผยใน ที่ประชุมของคณะกรรมาธิการในวันนี้                 
(๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑)ว่า เวลาในการให้สัตยาบันข้อตกลงเขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ระหว่างเกาหลีใต้ – 
สหรัฐอเมริกา มีเหลืออยู่ไม่มากแล้ว ดังนั้นจึงต้องเร่งด าเนินการให้เร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้ และเพ่ือผลประโยชน์
ของประเทศจึงต้องการให้มีการด าเนินการน าญัตติเข้าที่ประชุมสภาทันทีหลังจากการท าประชาพิจารณ์ที่จะมี
ขึ้นในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน นี้ 
 นอกจากนี้นายฮง จุนโพ ยังกล่าวเน้นว่าในวันพรุ่งนี้ (๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑) จะมีการเปิดประชุม
สภาเพ่ือรวบรวมความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ พร้อมกับแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยที่พรรคฝ่ายค้านจะขัดขวางในเรื่องนี้  
 ในขณะเดียวกัน ทางด้านพรรคฝ่ายค้านและพรรคร่วมฝ่ายค้านอ่ืนๆยังยืนยันที่จะปฏิเสธการท าประชา
พิจารณ์ในครั้งนี้ พร้อมยืนยันอีกครั้งถึงการไม่เห็นด้วยตั้งแต่แรกในการให้สัตยาบันข้อตกลงเขตการค้าเสรี   
(เอฟทีเอ) ระหว่างเกาหลีใต้ – สหรัฐอเมริกา ในการนี้พรรคฝ่ายค้านและพรรคร่วมฝ่ายค้าน รวมถึงสมาชิก
รัฐสภาพรรคฝ่ายค้าน จ านวนประมาณ ๒๐ คน ได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มผู้ไม่เห็นด้วยกับการให้สัตยาบันข้อตกลง
เขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ระหว่างเกาหลีใต้ – สหรัฐอเมริกา พร้อมทั้งเรียกร้องให้รัฐสภาเปิดการพิจารณา
เกี่ยวกับข้อตกลงเขตการค้าเสรีใหม่อีกครั้ง 
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